



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๕๒๑๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๕๒๔๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ กำหนดดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีระดับตำแหน่งหรือวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไปได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ ความเข้าใจในหลักการ รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ส่งผลให้สามารถดำเนินการประเมินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม ในอันที่จะก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า และความมั่นคงในวิชาชีพสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพต่อไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายอิติวัฒน์ สงข์ทอง
โทร. ๐๘๕ ๙๖๖ ๙๕๕๕

QR Code บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



- รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ครู เท่านั้น
- รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนัก/กองการศึกษา ผอ.สถานศึกษา
รอง ผอ.สถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ (ยกเว้นตำแหน่งครู)
- รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนัก/กองการศึกษา ผอ.สถานศึกษา
รอง ผอ.สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ ครู

หมายเหตุ เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๐๐ คน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันให้รอแจ้งการดำเนินการ
ในรุ่นต่อ ๆ ไป